



สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 9 มีนาคม 2561

การเมืองจุดดัชนีเชื่อมั่นวูบ

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ. อยู่ที่ 79.3 ลดลงรอบ 7 เดือน กังวลการเมืองเลื่อนเลือกตั้ง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเดือน ก.พ. 2561 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ที่ 79.3 ลดลงจากเดือนก่อนที่ 80 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองและปัจจัยการเมืองที่เลื่อนเลือกตั้งออกไป ทำให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 มีผลกระทบเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุน

ที่มา : โปสเตอร์ทูเดย์

เศรษฐกิจฟื้นตันอสังหาเติบโต8.2%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มีใจตลาดอสังหาฯ ปีนี้โต 8.2% บริษัทในตลาดผุดโครงการใหม่กว่า 6.11 แสนล้าน

นายวิชัย วีระดักพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560 โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและจังหวัดหัวเมืองใหญ่

ที่มา : โปสเตอร์ทูเดย์

“พาณิชย์”หนุนเกษตรกรต่อยอดกาแฟแปรรูป-เปิดร้าน-ใช้สิทธิFTAส่งออก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟภาคใต้ แนะนำให้จุดแข็งเป็นฐานปลูกกาแฟสำคัญสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งแปรรูป ทำร้านกาแฟ และพัฒนาเป็นแฟรนไชส์ เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมชี้ช่องทางการใช้ FTA นำเข้าเมล็ดกาแฟดิบและกาแฟคั่ว และใช้เป็นใบเบิกทางส่งออกกาแฟและผลิตภัณฑ์ เผยยังได้ร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ มูลนิธิชาวสวนกาแฟ และสมาคมกาแฟไทย ดิวเข้มเกษตรกรรับมือเปิดเสรีกับออสเตรเลียปี 63

ที่มา : ผู้จัดการ

“พาณิชย์”ประเมินผลกระทบ! หากมะกันขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามสถานการณ์การใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ของสหรัฐฯอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมวางแผนรับมือและลดผลกระทบจากการใช้มาตรการของสหรัฐฯในอนาคต ซึ่งกรณีที่สหรัฐฯจะประกาศใช้มาตรการทางการค้า โดยเรียกเก็บอากรนำเข้ากับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากทั่วโลก รวมถึงไทย โดยอาศัยอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย Trade Expansion Act of 1962 มาตรา 232 นั้น หากมีการเรียกเก็บอากรนำเข้าจริง คาดว่าการส่งออกสินค้าทั้ง 2 รายการของไทยไปสหรัฐฯ จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

ที่มา : ไทยรัฐ